

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สถานะเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างมาก ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs : Small and Medium Enterprises) เพื่อเป็นการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่อนาคต ด้วยการสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs สามารถยืนหยัดและแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ และกลายเป็นรากฐานอันสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ฟาร์มเห็ดเป็นกิจการทางด้านการผลิต อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมากนัก และไม่ต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากในการดูแล อีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดี สามารถเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์คือ ไทยจะต้องเป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ 1 ใน 5 ของโลก ภายในระยะเวลา 2-3 ปี โดยต้องได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามที่รัฐบาลได้ประกาศในปี 2547 เป็น "ปีแห่งอาหารปลอดภัย" (Food Safety) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตในประเทศมีมาตรฐานความปลอดภัยเท่าเทียมกัน ทั้งการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก (นวัตกรรมระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อก้าวไปสู่ "ครัวของโลก", 2547) และอีกเป้าหมายที่สำคัญตามยุทธศาสตร์นี้ของทางรัฐบาลคือ ผลักดันให้วัตถุดิบในการปรุงอาหารของไทย ตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ สามารถส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งเห็นนับได้ว่าเป็นวัตถุดิบอันสำคัญในการประกอบอาหารทั้งของไทยและของประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ฟาร์มเห็ดในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 198 ราย ซึ่งอำเภอสันทราย เป็นอำเภอที่มีการเพาะเห็ดมากที่สุด เป็นอันดับ 1 ของจังหวัด โดยมีลูกค้าเป้าหมายอยู่ในอำเภอสันทรายและอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอเมือง แม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด และสันกำแพง โดยมีฟาร์มที่เพาะเห็ดทั้งหมด 96 ราย ซึ่งมีการเพาะเห็ด ดังต่อไปนี้ เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดภูฐาน เห็ดขอนขาว เห็ดลม เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ และเห็ดฟาง (สำนักงานเกษตรจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม่, 2545) นอกจากนี้ในอำเภอสันทราย และอำเภอใกล้เคียง มีเกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่ผลิตเชื้อเห็ดเองแต่ไม่จำหน่าย จำนวน 10 ราย และเกษตรกรที่ผลิตเชื้อเห็ดเองและจำหน่ายมีเพียง 4 ราย ส่วนในธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเพียง 3 ราย โดยจะจำหน่ายอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดเพียงบางชนิด ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดจะต้องเดินทางไปซื้ออุปกรณ์ในการเพาะเห็ดจากแหล่งจำหน่ายหลายแห่ง ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งผู้ประกอบการที่จำหน่ายทั้งอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดและทำธุรกิจเชื้อเห็ด มีเพียง 2 รายเท่านั้น

ฟาร์มเห็ดโดยส่วนใหญ่จะไม่เพาะเชื้อเห็ดเอง เนื่องจากมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง และกรรมวิธีในการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากต้องเพาะเชื้อจากดอกเห็ด ลงอาหารร่วน ในตู้อบ จากนั้น นำเชื้อที่ได้ในอาหารร่วน ไปเพาะลงข้าวฟ่าง ก็จะได้เชื้อเห็ดที่จะสามารถนำไปเพาะเห็ดได้ แต่หากเป็นเชื้อเห็ดฟางจะต้องนำเชื้อที่ได้จากข้าวฟ่างไปเพาะลงดอกจิวที่หมักกับขี้ม้าและเปลือกกล้วยเขียวก่อน จึงจะได้เชื้อเห็ดฟาง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น จะต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มิฉะนั้น เชื้อเห็ดที่ได้จะมีโอกาสเสียมากกว่า 50% ทำให้ประสิทธิภาพขาดทุนได้ จึงนิยมสั่งซื้อเชื้อเห็ดจากแหล่งเพาะเชื้อเห็ดโดยตรง นอกจากนี้ ผู้จำหน่ายเชื้อเห็ดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้เพาะเชื้อเห็ดเอง แต่จะสั่งซื้อจากที่อื่นทำให้ ต้นทุนในการขายสูงกว่าผู้เพาะเชื้อเห็ดเอง ส่วนการจำหน่ายอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนั้นต้องมีเงินลงทุนค่อนข้างสูง และต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจำหน่ายของอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด จึงมีจำนวนน้อยราย

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้ที่จะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน ธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

1. เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้โครงการลงทุน ธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

2. ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด

นิยามศัพท์

การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุน ธุรกิจเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด
หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ ของธุรกิจที่จัดจำหน่ายเชื้อเห็ดโดยผลิตเชื้อเห็ดขึ้นเอง และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ในการเพาะเห็ด เช่น ถุง สำลี คอขวด ฝาครอบคอขวด เป็นต้น เพื่อให้ฟาร์มเห็ดนำไปเพาะเป็นดอกเห็ดต่อไป โดยนำผลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจและเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถประสบความสำเร็จ ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่างบเงินที่ต้องลงทุนไป ซึ่งพิจารณาจาก การศึกษาด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านการจัดการ และด้านการเงิน

เขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง พื้นที่ในอำเภอสันทรายและอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอเมือง แม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด และสันกำแพง

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved